
รายงาน 
การเดินทางตามโครงการเยอืนและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐสภาในกลุ่มอาเซียน 

ของคณะขา้ราชการรัฐสภาและสื่อมวลชน 
นําโดย 
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รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ระหว่างวนัที่ ๑๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

----------------------------------------- 
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นําคณะข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และตัวแทนสื่อมวลชน จํานวน ๑๕ คน  เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ตามโครงการเยือนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาในกลุ่มอาเซียน ซึ่งการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยม-
เวียดนามในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สอง โดยครั้งแรกคณะฯ ได้เดินทางเยือนระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
รายละเอียดการเยือนครั้งนี้ มีดังนี้ 
 ๑. องค์ประกอบคณะข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสื่อมวลชน  
 ๑.  นายนุกูล สัญฐิติเสรี - รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   -  หัวหน้าคณะ 
 ๒.  นายทวีเกียรติ  เชาวลิตถวิล - รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๓.  นางสายทิพย์  เชาวลิตถวิล - ผู้อํานวยการสํานักองค์การรัฐสภา- 
     ระหว่างประเทศ 
 ๔.  นางสาวสุกัญญา หอมชื่นชม - ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
 ๕.  นางอรวรรณ  พันธ์ุเปรื่อง - ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการ- 
      การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    สํานักกรรมาธิการ ๑ 
 ๖.  นางศมนฤทัย อักษรมัต - ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกิจการพิเศษ  
    สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
 ๗.  นางสาวปรียาภรณ์  แก้วโยน -  วิทยากรชํานาญการพิเศษ 
    กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและ 
     สหกรณ ์
    สํานักกรรมาธิการ ๑ 
 ๘.  นางสาวธิราวดี  ธนะรังสฤษฏ์ - นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
    กลุ่มงานสารนิเทศ   
    สํานักประชาสัมพันธ์ 
 ๙.  นางกนกพร  จูทอง -  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
    กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ 
    สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   - เลขานุการคณะ 
 ๑๐.  นางสาวภัสสุภางค์  พันธวงศ์ - นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
    กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
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    สํานักพัฒนาบุคลากร 
   - ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 

 ๑๑.  นางสาวปฐมพร  รักษ์พลเมือง - นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
    กลุ่มงานภาษาสเปน  เยอรมนัและ 
     อาหรับ  
    สํานักภาษาต่างประเทศ 

 ๑๒.  นายพนัสชัย  คงศิริขันต์    - นักข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน 
 ๑๓.  นายฉลาด  จันทร์เดช - ช่างภาพจากหนังสือพิมพ์มติชน 
 ๑๔.  นางสาวดาวี  ไชยคีรี - นักข่าวจากโมเดิร์นไนน์ทีวี 
 ๑๕.  นายจิรวัฒน์  อรุณวัฒนานนท์   - ช่างภาพจากโมเดิร์นไนน์ทีวี 
 

  คณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน  
๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๔๕ นาฬิกา และเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงฮานอย เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา 
 
 ๒.  การเยี่ยมคารวะและพบปะหารือกับบุคคลสําคัญ 
   
  ๒.๑ การพบปะหารือกับศาสตราจารย์ ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน (Prof.Dr. Nguyen Dinh 
Luan) อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้อง Conference Hall A ชั้น2 ตึก A มหาวิทยาลัยฮานอย 
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  รายละเอียดการพบปะหารือ มีดังนี้ 
  ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย กล่าวว่าตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ
ที่ได้ต้อนรับคณะข้าราชการรัฐสภาไทยในวันนี้ ก่อนหน้านี้ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนของมหาวิทยาลัยไทยหลาย
คณะ และขอยืนยันถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษา  
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับคณะฯ 
ซึ่งเหตุผลที่คณะฯ มาเยือนมหาวิทยาลัยฮานอยในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าเชื่อถือและมีช่ือเสียงใน
ด้านการพัฒนาการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ โดยในปี ๒๕๕๘ ไทยและเวียดนามจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงขอ
ทราบถึงการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฮานอยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การเตรียมการด้าน
ภาษา เป็นต้น ทั้งนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของไทย มีความประสงค์ที่จะส่งข้าราชการมาเรียน
ภาษาเวียดนาม จึงขอทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยฮานอย การเตรียมตัวก่อน
มาเรยีนภาษา และทุนเรียนภาษาเวียดนามของมหาวิทยาลัย 
  ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย กล่าวว่ามหาวิทยาลัยฮานอย มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และมหาวิทยาลัยมีความ
กระตือรือร้นในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นกัน นอกจากนี้ มีหลายคณะของไทยที่ได้มาเยือน
มหาวิทยาลัยฮานอย จึงได้ทราบว่าทั้งรัฐบาลไทยและคนไทยต่างสนใจและตื่นตัวในการเตรียมการเข้า          
สู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก 
  มหาวิทยาลัยฮานอยมีการเรียนการสอนในหลายสาขา มีจํานวนนักศึกษา ๑๗,๐๐๐ คน เป็น
นักศึกษาต่างชาติ ๑,๐๐๐ คน มีคณะทั้งหมด ๑๘ คณะ โดย ๑๒ คณะ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส และมี ๖ คณะ ที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ด้านการบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การบัญชี การท่องเที่ยว การศึกษาระหว่างประเทศ และ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
  นอกจากนี้ ศูนย์เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัยฮานอยยังจัดต้ังขึ้นเป็น
แห่งแรกในเวียดนาม เมื่อปี ๒๕๕๒ โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง-
ประเทศ (สพร.) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศของไทย กับมหาวิทยาลัยฮานอย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ของเวียดนาม โดยศูนย์เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย มีการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีนักศึกษาที่สนใจ
เลือกเรียนเป็นวิชาโท และวิชาเลือก ปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักศึกษา และบุคคลภายนอกเป็นอย่างมาก 
จึงทําให้มีจํานวนผู้ศึกษามากขึ้นทุกปี 
  ทั้งนี้ ตนเห็นด้วยกับรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม-
อาเซียน ซึ่งถือเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย และยังให้ความสําคัญด้านการเรียนการสอน การวิจัย การเรียนรู้-
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความเข้าใจอันดีในระดับ-
ภูมิภาค 
  อนึ่ง นักศึกษาไทยให้ความสําคัญกับการเรียนภาษาเวียดนาม และมีหลายมหาวิทยาลัยใน
ไทยที่สอนภาษาเวียดนาม โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๑) วิชาเอกเวียดนาม ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒) หลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเรียนรู้วัฒนธรรม  
  นางสาวดาวี  ไชยคีรี นักข่าวจากโมเดิร์นไนน์ทีวี กล่าวถามถึงความเป็นไปได้ในการมาเรียน
ภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยฮานอย 
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  ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฮานอยยินดีที่
จะจัดหลักสูตรภาษาให้แก่ข้าราชการรัฐสภา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และคณะเวียดนามศึกษา
ยินดีจัดเตรียมหลักสูตรภาษาเวียดนาม และจัดหาที่พัก โดยจะดูแลข้าราชการรัฐสภาเป็นพิเศษ 
  นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล ผู้อํานวยการสํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ กล่าวถาม 
ถึงหลักสูตรภาษาเวียดนาม ระยะสั้น และระยะยาว ใช้ระยะเวลากี่เดือน มีค่าใช้จ่ายเท่าไร และขอคําแนะนําว่า
ข้าราชการที่จะมาเรียนภาษาเวียดนามตามหลักสูตร ควรมีการเตรียมตัวอย่างไร มีความจําเป็นต้องไปเรียน-
พ้ืนฐานในประเทศไทยก่อน แล้วจึงมาเรียนตามหลักสูตรที่เวียดนามหรือไม่ 
  ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย กล่าวว่า หลักสูตรภาษาเวียดนาม 
อยู่ในความดูแลของศูนย์เวียดนามศึกษา หลักสูตรมีระยะเวลาตั้งแต่ ๓ เดือน ๖ เดือน และ๑ ปี ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายจะจัดส่งข้อมูลเป็นเอกสารให้ และไม่จําเป็นต้องเรียนพื้นฐานที่ประเทศไทย เพราะที่มหาวิทยาลัย-
ฮานอย มีหลักสูตรสําหรับผู้เริ่มต้น หากสนใจสมัครเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนก่อน โดยขอให้แจ้งวัตถุประสงค์
ว่าต้องการเรียนแบบใด และมีจํานวนนักเรียนเท่าใด เพื่อให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอํานวยความ-
สะดวกในเรื่องการทําวีซ่า รวมทั้งจัดหาที่พักหรือหอพักในมหาวิทยาลัย 
  สําหรับการลงทะเบียนเรียน ขณะนี้ ยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์ได้ แต่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ที่สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ และที่ศูนย์เวียดนามศึกษา ซึ่งมีหลักสูตรหลายแบบ บุคคลทั่วไปที่
สนใจเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยไม่มีการสอบเข้า  
  นางสาวสุกัญญา หอมชื่นชม  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  กล่าวถามว่า สําหรับข้าราชการที่
ไม่มีพ้ืนฐานภาษาเวียดนาม ต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี และการเรียนภาษา
เวียดนาม จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นภาษาเวียดนาม 
  ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย กล่าวว่า ศูนย์เวียดนามศึกษา มีหลักสูตร
สําหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาเวียดนาม และมีหลักสูตรที่จัดตามความต้องการและตามความสามารถของผู้เรียน มี
อาจารย์ผู้สอน จํานวน ๔๐ คน เป็นอาจารย์ประจํา จํานวน ๓๐ คน และเป็นอาจารย์รับเชิญ จํานวน ๑๐ คน 
อาจารย์พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น ซึ่งในระยะแรก อาจารย์จะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนักเรียน
ก่อน ซึ่งที่ผ่านมา มีนักเรียนไทยที่มาเรียนภาษาเวียดนามสามารถปรับตัวได้ดีมาก ส่วนการใช้ภาษาเวียดนาม
ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีนั้นขึ้นอยู่กับความต้ังใจและการมีพ้ืนฐานที่ดี และความสามารถเฉพาะตัว หากใช้
ระยะเวลาเรียนต้ังแต่ ๖ เดือนถึง ๑ ปี จะใช้ภาษาเวียดนามสื่อสารได้พอสมควร แต่หากจะใช้สื่อสารได้ดีมาก 
ควรต้องเรียนด้านอื่นด้วย เช่น เรียนระดับปริญญาตรีด้านภาษาศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยว และด้านเวียดนามศึกษา  
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถามว่า หลักสูตรภาษา-
เวียดนามมีการเรียนเป็นภาษาไทยหรือไม่ จํากัดจํานวนนักเรียนกี่คน และค่าใช้จ่ายเท่าใด 
  ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย กล่าวว่า ไม่มีเป็นภาษาไทย แต่ศูนย์-
เวียดนามศึกษาจะประสานกับศูนย์เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อจัดการเรียนการสอนจึงไม่มีปัญหาใน
การเรียน ส่วนจํานวนนักเรียนสามารถรับได้ไม่จํากัด ขอให้รัฐสภาไทย ส่งรายละเอียดจํานวนนักเรียนและ
ระยะเวลาที่ต้องการเรียนให้ด้วย สําหรับค่าใช้จ่าย เฉพาะค่าเรียน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าธรรมเนียม ประมาณ 
๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และหากนักเรียนที่มาหลังจากเปิดเรียนแล้ว สามารถเรียนพิเศษได้ มี
การสอนแบบตัวต่อตัว ค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อชั่วโมง ซึ่งการเรียนแบบนี้สถาน-
เอกอัครราชทูตต่างๆ นิยมกันมาก 
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถามว่า หากรัฐสภาส่ง
ข้าราชการมาเรียน ๒ คน ไม่ทราบว่าค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร จะประมาณเท่าใด 
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  ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายสําหรับนักเรียน ๑ คน      
ค่าเรียน ๒,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ค่าที่พัก ๒๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน และจะเปิดการเรียนการสอนใน
เดือนกันยายน-พฤษภาคม  
  นายทวีเกียรติ  เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ศูนย์เวียดนาม-
ศึกษาอาจส่งอาจารย์มาสอนที่ไทย ซึ่งจะทําให้ข้าราชการรัฐสภาสามารถเรียนภาษาเวียดนามได้ประมาณ ๓๐-
๔๐ คน เพื่อให้ได้จํานวนคนที่สามารถเรียนภาษาเวียดนามได้มากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายลดลง 
  ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย กล่าวว่า ยินดีส่งอาจารย์ไปสอนที่ไทย          
แต่เนื่องจากในขณะนี้มีจํานวนอาจารย์ผู้สอนพอดีกับหลักสูตรที่มีการสอนอยู่ จึงต้องพิจารณาหลายขั้นตอน 
เพื่อจะได้จัดอาจารย์ที่พร้อมและจัดหลักสูตรให้เหมาะสม ซึ่งทุกหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ
และสอบผ่าน  
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถามว่า มหาวิทยาลัยมีทุนเรียน
ภาษาเวียดนามหรือไม่  
  ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีทุนเรียนภาษาให้แก่
หน่วยงานของต่างประเทศ หากสนใจขอให้เสนอรายชื่อมา เพื่อจะได้พิจารณาต่อไป 
  นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล  ผู้อํานวยการสํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ กล่าวถามว่า นอกจาก
จะสอนภาษาไทยแล้ว มหาวิทยาลัยฮานอยยังสอนภาษาอื่นๆของอาเซียนหรือไม่ 
  ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย  กล่าวว่า ขณะนี้  มีการสอนภาษาไทยเพียงภาษา
เดียวของอาเซียน แต่ในอีกสองปีจะเปิดสอนภาษาลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย (บาฮาซา) ซึ่งอยู่ระหว่างการ
เตรียมการ 
  นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล  ผู้อํานวยการสํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  กล่าวถามว่า ตามท่ี
ท่านกล่าวว่ามีการสอนหลักสูตรนานาชาติศึกษา จึงอยากทราบว่าสอนเกี่ยวกับด้านใด 
  ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย กล่าวว่า หลักสูตรนานาชาติศึกษา มี 
๓ สาขา คือ ๑) ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ๒) ด้านนโยบายต่างประเทศ ๓) ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้
ศึกษาเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในโลกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้ง ๓ ด้าน โดยการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า หากมีโอกาสไปประเทศไทย 
ขอเรียนเชิญท่านไปบรรยายพิเศษที่รัฐสภา และขอขอบคุณอีกครั้งที่ได้ให้การต้อนรับคณะฯ เป็นอย่างดีย่ิง 
  ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย กล่าวว่า ตนยินดีที่ที่จะไปบรรยายที่
รัฐสภา และขอขอบคุณที่คณะข้าราชการรัฐสภาเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยฮานอย 
  จากนั้น ดร. เหวียน ดินห์ ล้วน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย และคณาจารย์ฯ ได้นําคณะฯ 
เยี่ยมชมศูนย์เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
 

     



 

  ๒.๒ การพบปะหารือกับนายเหวียน ซิ ดุง (Mr.Nguyen Si Dung) รองเลขาธิการสภาแห่งชาติ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ สํานักงานสภา-
แห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
   

 
 

 
 

 

รายละเอียดการพบปะหารือ มีดังนี้ 
 

  นายเหวียน ซิ ดุง  รองเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนาม  กล่าวต้อนรับคณะฯ และกล่าวว่าเวียดนาม
และไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดกัน มีความสัมพันธ์หลายๆ ด้าน และยังมีบทบาทสําคัญในอาเซียน 
พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมรัฐบาลไทย และประชาชนชาวไทย ที่ได้ร่วมกันพัฒนาประเทศ ซึ่งไทย
เป็นตัวอย่างในการพัฒนาประเทศของเวียดนาม ซึ่งต้องการที่จะพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด เพื่อที่จะได้
เคียงคู่ไปกับไทยด้วย และเวียดนามให้ความสําคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเวียดนามกับไทยจะร่วมกัน
พัฒนาอาเซียนให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป  
  นอกจากนี้ เวียดนามและไทยให้ความสําคัญในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธ์ศาสตร์ ซึ่งไทยมีการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยและมีรัฐสภามาอย่างยาวนานมากกว่าเวียดนาม รัฐสภาเวียดนามให้ความสําคัญใน



-๗- 
 
การออกกฎหมาย และการตรวจสอบมากขึ้น นอกจากนี้ หวังว่าผู้แทนจากสภาแห่งชาติเวียดนามและผู้แทน
จากรัฐสภาไทย จะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การทํางาน ทั้งนี้ คณะข้าราชการของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาเวียดนาม
และรัฐสภาไทยเป็นอย่างมาก การที่คณะข้าราชการของทั้งสองสํานักงานได้มาพบปะกัน เป็นโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนความรู้จากการทํางาน ตลอดจนมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น  
  นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอบคุณที่รองเลขาธิการสภา-
แห่งชาติเวียดนาม ได้ให้เกียรติมาต้อนรับคณะฯ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง และกล่าวว่า การเยือนครั้งนี้ เป็น
นโยบายของประธานรัฐสภา ที่ให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ เดินทางมาเยือนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และคุ้นเคย
กับเจ้าหน้าที่ของสภาประเทศในอาเซียน โดยในครั้งแรกคณะฯ ได้เดินทางไปเยือนนครโฮจิมินห์ โดยได้เข้าพบ
หัวหน้าสํานักงานสภาแห่งชาติประจําภาคใต้ และเยือนฮานอย และได้พบปะหารือกับอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการ-
ต่างประเทศเวียดนาม ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีย่ิง สําหรับการมาเยือนครั้งนี้ เป็นครั้งที่สอง ซึ่งนายสุวิจักขณ์  
นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต้ังใจที่จะมาเยือนเวียดนามด้วยตนเอง แต่เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วน
ที่ต้องไปราชการกับประธานรัฐสภา จึงไม่สามารถเดินทางมาด้วยได้ นอกจากนี้ สํานักงานฯ ได้เชิญสื่อมวลชน
ร่วมเดินทางมากับคณะฯ ด้วย เพื่อที่จะได้นําข้อมูลและเรื่องราวต่างๆจากการเดินทางเยือนครั้งนี้ไปเผยแพร่    
สู่ประชาชนชาวไทยต่อไป  
 นายเหวียน ซิ ดุง รองเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนาม กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสภา-
แห่งชาติ ให้มาต้อนรับคณะฯ เนื่องจากเลขาธิการฯ มีภารกิจในการประชุมสภาฯในขณะนี้ และในงานเลี้ยง
อาหารค่ําคืนนี้ จะมีผู้อํานวยการสํานักต่างๆ ของสํานักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติมาร่วมงานเลี้ยงด้วย 
นอกจากนี้ ตนเห็นด้วยกับรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการเยี่ยมเยือนกัน เพื่อให้รู้จักคุ้นเคยกัน และ
จะช่วยให้การประสานงานกันในอนาคตง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 
 นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนการเยือนซึ่ง
กันและกันจะเป็นประโยชน์ระยะยาวในอนาคต ในครั้งนี้ คณะฯ ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยฮานอย ซึ่งสํานักงานฯ 
มีความสนใจที่จะส่งข้าราชการมาเรียนภาษาเวียดนามปีละ ๒ คน ซึ่งจะต้องมาหารือในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่ง  
 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตนและนายทวีเกียรติ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้
เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากนั้นก็มาเยือนเวียดนาม ซึ่งเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว ตน
เคยมาเวียดนามจึงได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศของเวียดนามเป็นอย่างมาก และเมื่อ
กลับไปไทย ตนต้องเตรียมตัวไปกัมพูชาอีกครั้งหนึ่ง และขอเรียนเชิญรองเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนามเยือน
รัฐสภาไทยด้วย 
 นายเหวียน ซิ ดุง รองเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนาม กล่าวขอบคุณสําหรับคําเชิญ และกล่าวว่า
เห็นด้วยกับการส่งข้าราชการมาเรียนภาษาเวียดนาม ซึ่งเป็นการให้ความสําคัญกับภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 
รวมทั้ง เห็นด้วยที่สํานักงานฯ ส่งคณะฯ เยือนรัฐสภาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างข้าราชการรัฐสภาของอาเซียน ทั้งนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนามมีความประสงค์ที่จะส่ง
ข้าราชการไปเรียนภาษาไทยด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล แต่ควรที่จะเรียนรู้ภาษาอาเซียนด้วย  
 นางสาวดาวี  ไชยคีรี นักข่าวจากโมเดิร์นไนน์ทีวี กล่าวถามถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่-
ประชาคมอาเซียนของสภาแห่งชาติเวียดนาม 
 นายเหวียน ซิ ดุง รองเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนาม กล่าวว่า มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม-
อาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนาม โดยการดําเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารที่
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เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน ให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน และประชาชน 
รวมทั้ง การดําเนินงานโครงการต่างๆ และผลักดันความสัมพันธ์กับรัฐสภาของประเทศในอาเซียน 
 นางสาวดาวี  ไชยคีรี นักข่าวจากโมเดิร์นไนน์ทีวี กล่าวถามว่า สํานักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนาม 
มีการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายอย่างไร  
 นายเหวียน ซิ ดุง รองเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนาม กล่าวว่าสํานักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติ- 
เวียดนาม ได้ให้ความสําคัญในการเชื่อมโยงกฎหมายของเวียดนามให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และกล่าวถามว่าการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของ
ไทยเป็นอย่างไร 
 นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวตอบว่า สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการสร้างความรู้และความเข้าใจ การให้ความรู้และข้อมูล 
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และการพัฒนาด้านภาษา ซึ่งตนมีหน้าที่ดูแลด้านการพัฒนาบุคลากร จึงต้องการที่
จะพัฒนาด้านภาษาของบุคลากร 
 นางสาวดาวี  ไชยคีรี นักข่าวจากโมเดิร์นไนน์ทีวี กล่าวถามว่า การก่อสร้างสภาแห่งชาติเวียดนาม
แห่งใหม่ จะเสร็จสิ้นเมื่อใด 
 นายเหวียน ซิ ดุง รองเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนาม  กล่าวว่า สภาแห่งชาติเวียดนามแห่งใหม่ได้
ก่อสร้างมาแล้ว ๓ ปี จะสร้างเสร็จในปี ๒๕๕๗ ซึ่งอาคารสภาแห่งชาติต้ังอยู่ตรงข้ามกับสุสานโฮจิมินห์      
ส่วนอาคารสํานักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายนนี้ โดยต้ังอยู่ตรงข้ามกับตึกนี้ 
 นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในช่วงนี้ การประชุมสภา-
แห่งชาติจัดประชุมที่ใด 
 นายเหวียน ซิ ดุง รองเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนาม กล่าวว่า จะใช้ห้องประชุมของกระทรวงกลาโหม
ในการประชุมสภา 
 นายเหวียน ซิ ดุง รองเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนาม กล่าวว่า ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ํา   
ณ ภัตตาคาร Luc Thuy ในวันนี้ด้วย 
 นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขอขอบคุณจากใจจริงอีกครั้ง
ที่ให้การต้อนรับคณะฯ อย่างอบอุ่น และกรุณาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองแก่คณะฯ ในค่ําคืนนี้ 
 
  ๒.๓ การเยี่ยมคารวะนายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในวันอังคารที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐- ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูตฯ 
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 รายละเอียดการพบปะหารือ มีดังนี้ 
 

  เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวียดนามและความสัมพันธ์ระหว่าง-
ประเทศไทยและเวียดนาม ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยฮานอย 
  แต่เดิมช่ือ มหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์ สอนภาษาเวียดนามชั้นสูงให้แก่ชาวเวียดนามเพื่อเป็น
อาจารย์สอนภาษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฮานอยเปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชาโท และมีความต้องการพัฒนา
หลักสูตรไทยศึกษา เช่น ในด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นต้น แต่ยังคงขาดงบประมาณ สถาน-
เอกอัครราชทูตฯ จึงได้ให้การสนับสนุนการติดต้ังจานดาวเทียมที่มหาวิทยาลัยเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์จาก
ประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาไทยของนักศึกษาให้ได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัย
และหน่วยงานทางทหารของไทยได้ส่งบุคลากรมาศึกษาภาษาเวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยฮานอย แต่ยังไม่มีการ
ส่งข้าราชการพลเรือนมาเรียนภาษาเวียดนาม ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความเห็นว่า การเรียนรู้และการ
สื่อสารระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านจะดีกว่าการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง 
เพราะทําให้คนไทยสามารถเรียนรู้วัฒนธรรม วิธีคิดและการส่งเสริมการทําธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็น
อย่างดี โดยควรส่งเสริมให้มีการศึกษาภาษาประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจัง 
  การท่องเที่ยวในเวียดนาม 
  ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวเวียดนามประมาณ ๗ ล้านคน ในขณะที่นักท่องเที่ยว
ต่างชาติไปเที่ยวประเทศไทยประมาณ ๒๐ ล้านคน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวของเวียดนามคือ 
นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่กลับมาเที่ยวเวียดนามซ้ําอีก เนื่องจากสิ่งอํานวยความสะดวกไม่พร้อม ไม่มีการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว และโปรแกรมการท่องเที่ยวมักพาไปสถานที่ท่องเที่ยวเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ จากการลงคะแนน
เสียงไว้วางใจการทํางานของคณะรัฐมนตรีเวียดนามจํานวน ๔๙ ตําแหน่ง ผลปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการ-
กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจน้อยที่สุดเพียงร้อยละ ๓๐ เนื่องจาก
ระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่ดีเท่าที่ควร 
  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเวียดนามได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็น
มรดกโลกเพิ่มขึ้น เช่น ฮอยอันและฮาลอง เพิ่มการให้บริการด้านการโรงแรม พัฒนาการให้บริการสายการบิน 
เช่น จัดต้ังสายการบินในประเทศต้นทุนตํ่า และเพิ่มเที่ยวบินไปต่างประเทศ เช่น สายการบินเวียดเจ็ตแอร์ 
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รวมทั้ง พัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเชื่อมโยงระหว่างชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ําอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong 
Economic Coorperation - ACMECS) ดังเช่น การอนุมัติการตรวจลงตราเดียว (Single Visa) ซึ่งได้ประกาศใช้ระหว่างประเทศไทย
และกัมพูชาแล้ว โดยนักท่องเที่ยวที่ขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตของไทยหรือกัมพูชา สามารถเดินทางไปได้ทั้งสองประเทศ  
  สําหรับนักท่องเที่ยวเวียดนามที่ไปเที่ยวประเทศไทยนั้น มีจํานวนปีละ ๙๐๐,๐๐๐ คน 
ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวเวียดนามเพียงแค่ปีละ ๓ แสนคนเท่านั้น นอกจากนี้ ชาวเวียดนามนิยมมา
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศไทย และเข้ารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนของไทย 
เนื่องจากมาตรฐานการให้บริการของไทยดีกว่าของเวียดนาม และผู้มีรายได้สูงเลือกที่จะมารับบริการทาง
การแพทย์ในประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่งรัฐบาลไทยคาดหวังว่า จะมีนักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางมาประเทศไทยเกิน
หนึ่งล้านคนในปี ๒๕๕๘ 
  การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม 
  เวียดนามประสบปัญหาเศรษฐกิจมหภาค โดยขาดดุลการค้าหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ค่าเงินไม่มีเสถียรภาพและมูลค่าตกลงร้อยละ ๒๐ ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงถึงร้อยละ ๒๔ 
แต่ในปัจจุบันลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๘-๙ เท่านั้น  
  ปัญหาสังคมที่พบเห็นได้ คือ  
  (๑) ปัญหาแรงงาน การว่างงาน และปัญหายาเสพติด 
  (๒) ปัญหาการทุจริต  
  (๓) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิด
ปัญหาน้ําเสียและมลภาวะ และปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมายัง
ระดับภูมิภาค ก่อให้เกิดพายุและภัยพิบัติในเวียดนาม ทั้งนี้ เวียดนามได้รับความช่วยเหลือจากยุโรปในการ
แก้ไขปัญหาปากแม่น้ําโขง ซึ่งระดับน้ําทะเลขึ้นสูงและท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  (๔) ปัญหาอธิปไตยในทะเลจีนใต้ เป็นปัญหาระหว่างเวียดนามและจีน 
  (๕) ปัญหาพลังงาน รัฐบาลเวียดนามได้แสวงหาพลังงานทดแทน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้อย่าง-
เพียงพอและใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะต่อไป 
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม 
  ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอยู่ในระดับดี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง
บ่อยครั้ง มีความร่วมมือในลุ่มแม่น้ําโขงร่วมกัน และมีการค้าการลงทุนระหว่างกัน เวียดนามเป็นประเทศคู่ค้า
สําคัญของไทยอันดับที่ ๙ โดยในปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยได้ดุลการค้าเวียดนามจํานวน ๙ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และได้ดุลการค้ามาโดยตลอด บริษัทไทยที่เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามได้แก่ บริษัทซีพี (CP) บริษัท-
ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
(ปตท. สผ.) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ บริษัทผลิตสีทาบ้าน และบริษัทกระเบื้อง เป็นต้น 
  การปรับตัวของภาครัฐและภาคเอกชนเวียดนามเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความเห็นว่า ภาครัฐของเวียดนามไม่ถือว่าเป็นการปรับตัว แต่เป็น
สิ่งที่ต้องกระทํา โดยกําหนดข้อตกลงร่วมกัน มีการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อตกลงของอาเซียนทั้ง ๓ 
เสาหลัก ซึ่งระบบการปกครองแบบเวียดนามช่วยให้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ภาคประชาชนของไทยมี
ความต่ืนตัวมากกว่าของเวียดนาม เพราะส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียนเป็น
อย่างมาก 



-๑๑- 
 
  ทั้งนี้ ประชาคมอาเซียนไม่ใช่ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียน แต่เป็นการหาจุดแข็ง
ภายในกลุ่มและร่วมมือกันเพื่อแข่งขันกับประเทศภายนอกกลุ่ม โดยประเทศไทยเป็นแหล่งทุนและสามารถเป็น
ศูนย์กลางในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรมให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านได้ 
  จุดแข็งของเวียดนาม  
  (๑.) อุตสาหกรรมหนัก เช่น แร่ธาตุ เหมืองแร่ การถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมการต่อเรือ  
  เวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ก๊าซธรรมชาติและน้ํามัน เป็นจํานวนมาก ซึ่ง ปตท. สผ. 
ได้ร่วมลงทุนสํารวจและได้รับสัมปทานแหล่งน้ํามันเวียดนามจํานวน ๔-๕ แปลง  
  (๒.) สินค้าเกษตรกรรมหลายชนิดส่งออกติดอันดับโลก เช่น  
      - กาแฟโรบัสตา ส่งออกเป็นอันดับ ๑ มากกว่าบราซิล 
      - ข้าว ไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งในการส่งออกข้าวของประเทศไทย เนื่องจากเป็นข้าวคนละประเภท 
เป็นข้าวเกรดต่ํา ประมาณร้อยละ ๑๕ หรือร้อยละ ๒๐ ส่งออกไปตลาดทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นคนละตลาดกับ
ของประเทศไทย ทั้งนี้ เวียดนามยังไม่มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ไม่มีไซโลเก็บข้าว ทําให้เมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้ว ต้องรีบ
ขายออกไป ทําให้เป็นข้าวเกรดต่ํา ความช้ืนสูง และราคาถูก 
      - พริกไทย ส่งออกโดยยังไม่ผ่านการแปรรูป และมีราคาตํ่ากว่าพริกไทยขาว ๓ เท่า 
      - อาหารทะเล นักธุรกิจไทยสนใจเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของเวียดนาม 
เนื่องจากเวียดนามยังไม่มีเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่ทันสมัย 
  จะเห็นได้ว่า มีช่องทางในการลงทุนด้านสินค้าเกษตรให้แก่นักลงทุนชาวไทย ในปัจจุบันบริษัท ซีพี ลงทุน
แปรรูปอาหาร บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ลงทุนการผลิตกระดาษ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ลงทุนจัดต้ังนิคม-
อุตสาหกรรมในเวียดนาม ทั้งนี้ เวียดนามขาดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งนักลงทุนไทยควรศึกษา
กฎหมายการลงทุน กฎหมายแรงงานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเวียดนามก่อนที่จะเข้าไปลงทุน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างรวดเร็วและกฎหมายท้องถิ่นแตกต่างจากกฎหมายของรัฐบาลกลาง 
 
 ๓.  การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง 
 

  ๓.๑ นายเหวียน ซิ ดุง (Mr.Nguyen Si Dung) รองเลขาธิการสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยม-
เวียดนาม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ําเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะข้าราชการรัฐสภา และสื่อมวลชน ในวันจันทร์ที่ ๑๗   
มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ ภัตตาคาร Luc Thuy กรุงฮานอย  
 

 



-๑๒- 
 
  ๓.๒ นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร-
กลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะข้าราชการรัฐสภา และสื่อมวลชน ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูตฯ 
 

            
  

๔. การเยี่ยมชมสถานที่สาํคญัทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
 

  กรุงฮานอย

  ๔.๑  วิหารวรรณกรรม หรือวัดจอหงวน นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม เป็น
สถานที่สอบแข่งขันของบัณฑิตเพื่อเข้ารับราชการ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นวัดมีรูปป้ันของขงจื้ออยู่ภายใน 
 

 
 

 



-๑๓- 
 

เมืองฮาลอง 
 

  ๔.๒  อ่าวฮาลอง ได้ต้ังตามนิทานปรัมปราของเวียดนามที่กล่าวว่ามังกรโบราณเคยมาร่อนลง
ในอ่าวนี้ ช่ือฮาลอง แปลว่า มังกรร่อนลง โดยได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และมรดกโลกทาง-
ธรณีวิทยา โดยองค์การยูเนสโก ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า ๑,๙๐๐ เกาะ โดยมีเกาะเป็นรูปต่างๆ เช่น 
เกาะไก่ชน และเกาะแมว เป็นต้น 

๔.๓  ถํ้าด่งเทียนกุง หรือ ถ้ํานางฟ้า มีหินงอกหินย้อยมากมาย ถ้ําแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่ 
นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ํา ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ํามีความสวยงามตาม
ธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทําให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ  มากมาย ทั้งรูปมังกร เสาค้ําฟ้า
ทั้ง ๔ เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า และรูปคู่รักหนุ่มสาว เป็นต้น 
 
 

 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
   



-๑๔- 
 
  เมืองนิงห์บิงห์  
 

  ๔.๔ นิงห์บิงห์ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพ้ืนที่ชุ่มน้ําเรียกว่า “อ่าวฮาลองบน-
แผ่นดิน” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขา หินปูนที่ราบตํ่า และนาข้าวล้อมรอบด้วย
ยอดเขา ๙๙ ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักด์ิสิทธ์ิ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์เคยต้ังฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกใน
ศึกเดียนเบียนฟู  

๔.๕ ถํ้าตามก๊ก หมายถึงถ้ําสามถ้ํา นั่งเรือพายล่องตามแม่น้ํา Hoang Long   ชมทัศนียภาพภูเขา สองฝั่ง 
แม่น้ําซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร 
  ๔.๖ วัด Bich Dong เป็นวัดจีน สร้างสมัยที่เวียดนามยังนับถือศาสนาพุทธ ต้ังอยู่บนเขา Ngu Nhac          
มีทั้งหมดสามชั้น เมื่อเดินทางไปถึงจุดสูงสุดแล้วมองลงมาจะเห็นทิวทัศน์โดยรอบ 
 

           
 

 

                                      
 



-๑๕- 
 
การประชาสัมพันธ์การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

 ในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของคณะข้าราชการรัฐสภา และสื่อมวลชน 
จํานวน ๒ ครั้ง ดังกล่าว นอกจากการเผยแพร่สรุปผลและรายงานการเดินทางผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภา และโฆษกสาร 
แล้ว ยังมีการเผยแพร่การเยือนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 

โมเดิร์นไนน์ทวีี (๒ ครั้ง) 
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                   ไทยโพสต์               มติชน 
 

 
 
 

 
---------------------------------------- 

 
       นางกนกพร จูทอง  

สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
       นางสาวปฐมพร  รักษ์พลเมือง  

สํานักภาษาต่างประเทศ 
       ผู้จัดทํา  

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 
 


